

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 เมษายน 2554

วันนี้ (วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ อาคารรัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจ

เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย กำแพงเพชร - ศรีสัชนาลัย -

เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย

เรื่อง แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาน้ำมันพืชปาล์มกรณีการผลิต 40,000 ตันต่อ
เดือน

เรื่อง การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุน สงเคราะห์การทำสวนยางและเรื่อง ขอทบทวนการให้สิทธิชำระเงิน
สงเคราะห์)Cess) ในอัตราเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงการนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่ การขออนำกำลังการผลิต
ไปตั้งที่ใหม่และ การขอขยายกำลังการผลิต

เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สังคม

เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้อง
เสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม วันที่)13 กันยายน 2537)

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัด เชียงใหม่และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุก
ระดับ

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548

เรื่อง การปรับภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง การจูงใจให้ประชาชนเข้าเป็นผู้ประกันตน

เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ของ
คณะกรรมการ อำนวยการ กำกับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดิน
โคลนถล่ม วาดภัย และคลื่น เขาะชายฝั่ง

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ .ศ.2553 มติ 2 ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 2
โครงการ

ต่างประเทศ

เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ปี ค .ศ.
2012-2016

การศึกษา

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ .ศ.2551

เรื่อง ข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี 2554

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไชปรัสประจำประเทศไทย

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ำตาลทราย พ .ศ.2527

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)

แต่งตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ราย (กระทรวงพลังงาน)

แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตำแหน่ง
ที่ว่าง

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)

**เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรรณาดตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000**

เศรษฐกิจ

1. เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ตามร่างประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน อพท. ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร

2. เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เสนอ ดังนี้

เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ตามร่างประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน อพท. ในการจัดทำแผนแม่บท ฯ เพื่อให้การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

3. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พร้อมขยาย เขตพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพิ่มเติม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เสนอ ในส่วนกรอบวงเงินลงทุนตามแผน

แม่บทฯ จำนวน 132 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 15,007.36 ล้านบาท นั้น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายละเอียดวงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะดำเนินการและกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรให้เมืองพัทยาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ และให้นำรวมอยู่ในสัดส่วนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

อพท. รายงานว่า

อพท.ได้จัดทำแผนแม่บทฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม . โดยกำหนดกรอบ แนวคิด และจัดให้มีการประชุมชี้แจง แนะนำ รับฟังความคิดเห็น จัดประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำร่างแผนแม่บทฯ หลังจากนั้น ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารการจัดทำแผนแม่บทฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ และหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 2 จนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน จึงได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทฯ

สาระสำคัญของแผนแม่บทฯ การจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงได้ศึกษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดต่าง ๆ ของเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามข้อ 1 แล้วจึงจัดทำเป็นข้อเสนอและแผนพัฒนาในด้านต่างๆ 4 แผนงาน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- 2.1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจราจร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิท ถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (Shuttle Bus) และท่าเทียบเรือเมืองพัทยา เกะลำน จำนวน -12 โครงการ
- 2.2 พื้นฟูและสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ การขยายระบบน้ำประปา ระบบ

การระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้าง โรง
คัดแยกและศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมสีเขียว อาทิ โครงการศึกษาการนำน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ
Reverse Osmosis และโครงการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน จำนวน 14
โครงการ

2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองพัทยาและถนนเชื่อมโยง ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูชายหาดเมืองพัทยา โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่านาเกลือ โครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4 เส้นทาง คือ 1) เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน เริ่มต้นที่วัดหนองเกตุใหญ่มุ่งสู่ทิศใต้ไป
สิ้นสุดที่บ้านอำเภอ 2) เส้นทางวิถีชุมชนและศาสนา เริ่มจากวัดท่ากระดาน
ไปทางทิศตะวันออกไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 3) เส้นทางวิถีชุมชน
และวัฒนธรรม เริ่มจากหมู่บ้านชาวประมงนาเกลือลงไปทางทิศใต้ไปสิ้นสุด
ที่ชุมชนชากแก้วและบ้านอำเภอ และ 4) เส้นทางเพื่อการศึกษาธรรมชาติ
ดำเนินาดูประการัง เกาะล้าน เกาะไผ่ ซึ่งแต่ละเส้นทางจะผ่านทั้งพื้นที่พิเศษ
เมือง พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่
เชื่อมโยง ได้ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ศึกษากิจกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้จ่ายซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีโครงการศึกษาการปรับปรุง
กฎหมายเขตสถานบริการ

2.4 การพัฒนาในพื้นที่เชื่อมโยงทั้ง 9 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ เชื่อมโยง โดยจัดทำโครงการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงทั้ง 9 แห่ง รวมถึงเกาะล้านและเกาะไผ่
ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การปรับปรุงสภาพถนน
เส้นทางจักรยาน ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทางการจราจร ป้ายแสดงแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การส่งเสริม
การเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สำหรับพื้นที่ บางละมุงมีพื้นที่ราชพัสดุ
ขนาดใหญ่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นสถานที่จัดประชุมระดับนานาชาติหรือ
อาคารแสดงสินค้า การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง มีโครงการต่างๆ
จำนวน 90 โครงการ

4. เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาน้ำมันพืชปาล์มกรณีการผลิต 40,000 ตันต่อเดือน

คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติในหลักการ ตามที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเสนอ ดังนี้

รับทราบการปรับแก้ไขมติ กนป เมื่อวันที่ .30 มีนาคม 2554 ตามข้อ 1.1 (6) จาก รัฐชดเชยส่วนต่างของราคาจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์ม"ชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร)47.00 บาทต่อลิตร กับต้นทุนการผลิตในอัตราลิตรละ (1.79 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มใน จำนวน 40,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อเดือน และให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ต้อง รับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร ในจำนวนที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ตามเงื่อนไขข้อ 1.1(4)" เป็น "รัฐชดเชยส่วนต่างของราคาจำหน่าย น้ำมันพืชปาล์มกับต้นทุนการผลิตในอัตราลิตรละ 1.79 บาท ทั้งชนิดบรรจุ ขวด ถู และปืบ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ในจำนวน 40,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อเดือน และให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรใน จำนวนที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามเงื่อนไข ข้อ 1.1(4)"

อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2554 งบกลางรายการเงิน สำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กรมการค้าภายใน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการจ่ายชดเชยส่วนต่างของราคาจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์มกับต้นทุนการ ผลิตในอัตราลิตรละ 1.79 บาททั้งชนิดบรรจุขวด ถู และปืบ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในจำนวน 40,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อเดือน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ประมาณ 26 ล้านลิตรต่อเดือน วงเงินรวม 139.62 ล้านบาท น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์)26 ล้านลิตร ต่อเดือน × 3 เดือน × 1.79 บาทต่อลิตรโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ขอ (ตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ขอตกลง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีก

5. เรื่อง การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าของนักท่องเที่ยว ชาวญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และ visa on arrival ของคนต่างด้าวที่ต้องการเข้าราชอาณาจักรจากพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นจำนวน 90 วัน มีกำหนดระยะเวลารวม 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2554 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กก. รายงานว่า

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเร่งบูรณะฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้บ้านเมืองและสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศญี่ปุ่นกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มสูญเสียรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศในปี 2554 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000-20,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่คาดว่าจะเดินทางมายังประเทศไทยลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เดิม

ความช่วยเหลือจากมิตรประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่แน่นแฟ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงมนุษยธรรมเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปใน ต่างประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติร้ายแรงในประเทศญี่ปุ่นเอง รวมไปถึงการขยายที่พำนักอาศัยระยะยาวไปยังต่างประเทศของประชากรสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นที่นับวันจะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีความปลอดภัยและมีค่าใช้จ่าย ในการดูแลที่ต่ำกว่าในประเทศญี่ปุ่น

นับเป็นโอกาสที่เอื้อต่อประเทศไทยที่มีความได้เปรียบด้านความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว บุคลากรที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ และค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ การขยายตลาดท่องเที่ยวพำนักระยะยาว จึงไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาโอเวอร์ซัพพลายในธุรกิจด้านที่พัก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย รวมทั้งปัญหาคนว่างงาน แต่ยังช่วยเพิ่มพูนรายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามมาอย่างกว้างขวาง

กกได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมการกงสุล กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ญี่ปุ่น และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งด้านมนุษยธรรม ความมั่นคง และประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักที่สำคัญของไทย

6. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน (รง.) นำประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือและความสามารถที่สำคัญ) และอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

หน่วย:บาท/วัน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ความรู้ ทักษะฝีมือ และ ความสามารถ)	อัตรา ค่าจ้างฯ ไม่ น้อยกว่า
1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่	
1.1 ช่างสีรถยนต์	
ระดับ 1 หมายถึง สามารถเตรียมผิว งานเพื่องานพ่นสีพื้นทุกประเภท โปสี บนผิวโลหะผิวโค้ง และโปสีจับสัน พ่น สีพื้นและกันสนิมใต้ท้องรถ	315
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่าน ระดับ 1 และสามารถซ่อมสีและพ่นสี จริงแห้งเร็วและแห้งช้า ใช้สารอุด รอยต่อและตะเข็บ เตรียมงานและพ่น สีกันซึม	380
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่าน ระดับ 2 และสามารถเทียบสี ผสมสี และซ่อมรอยต่อสี อบสีโดยใช้ เทคโนโลยีระดับสูง ประเมินราคา ค่าแรง ในการซ่อมสีตามลักษณะงาน	445
1.2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์	

ระดับ 1 หมายถึง สามารถเคาะ ตัดเหล็ก ขึ้นรูป ย้ำหมุดในงานพื้นฐาน การเคาะตัวถังตงแต่งตัวถังจากอุบัติเหตุที่เสียหายเล็กน้อยและเป็นบริเวณง่าย ๆ ถอดประกอบและปรับหาตำแหน่งที่เหมาะสมของประตู ฝากระโปรง	335
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 1 และสามารถปะผุ เปลี่ยนและตงแต่งงานตัวถังรถยนต์ทุกชิ้นส่วน ถอดประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์ เฉพาะจุดที่เกี่ยวข้องกับการเคาะตัวถัง เช่น ชุดคอนโซลหน้า เป็นต้น รวมทั้งซ่อม และเชื่อมชิ้นงานพลาสติก	420
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 2 และสามารถเชื่อมวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือจากเหล็กและพลาสติก ประเมินราคาค่าแรงในการซ่อมตัวถังและโครงรถยนต์ในทุกสภาพ	505
1.3 ช่างซ่อมรถยนต์	
ระดับ 1 หมายถึง สามารถบริการรถยนต์เบื้องต้น เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เดิมลมยาง ปรับตั้งระยะฟรีคั่นเหยียบเบรก คั่นเหยียบคลัตช์ ไล่ลมเบรก เป็นต้น	275
ระดับ 2 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 1 และสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล บริการระบบส่งถ่ายกำลังขับเคลื่อนรถยนต์ และเครื่องล่างรถยนต์ เช่น ถอดและประกอบกระปุกเกียร์ ชุดคลัตช์ เปลี่ยนผ้าเบรก ตั้งศูนย์ล้อ	360

ประเมินราคาซ่อมทั่วไป	
ระดับ 3 หมายถึง ต้องทดสอบผ่านระดับ 2 และสามารถตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขข้อขัดข้องของปัญหาในระบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์	445
2. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่	
2.1 ผู้ประกอบอาหารไทย	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานสามารถทำอาหารไทยตามตำรับอาหารได้	280
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารไทยในร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกระทรวงสาธารณสุข หรือเทียบเท่าสูงกว่า และสามารถคิด/ราคาต้นทุนได้	360
2.2 พนักงานนวดไทย	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลายและรู้ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ	310
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่าง	410

<p>น้อย 10 รายการ และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ</p>	
<p>ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป สามารถวินิจฉัย บำบัดรักษาโรค ตาม ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และมีใบประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ .ศ.2542</p>	510
<p>2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมส ปาตะวันตก (หัตถบำบัด)</p>	
<p>ระดับ 1 หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแบบพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปสามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ</p>	350
<p>ระดับ 2 หมายถึง การดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในระดับที่สามารถบรรเทา อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และให้ไปรักษาตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้ มิใช่เป็นการประกอบโรคศิลปะ</p>	460
<p>3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์</p>	

ได้แก่	
3.1 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่สามารถประกอบติดตั้ง อุปกรณ์และโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์	300
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 และสามารถติดตั้ง วิเคราะห์ และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ Lan และ Network	400
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 และสามารถออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ Network ที่มีความปลอดภัยสูง	500
3.2 ช่างไฟภายในอาคาร	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่สามารถเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย ติดตั้ง และประกอบต่อสายไฟและแผนจ่ายไฟระบบ 1 เฟส	300
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 และสามารถติดตั้งร้อยท่อระบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส รวมทั้งสามารถตรวจหาเหตุข้อขัดข้องในวงจรแผงเมนส์สวิทซ์ได้	400
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 และสามารถติดตั้ง วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง บำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ ระบบสัญญาณเตือนภัย และวงจรควบคุมอาคาร	500
3.3 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	

ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่สามารถอ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานเดินสาย ต่อสาย และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด	300
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 และสามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในท่อโลหะ แผงควบคุมมอเตอร์ และแผงเครื่องมือวัดในวงจรแผงจ่ายไฟ	400
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 และสามารถติดตั้ง ตรวจสอบและบำรุงรักษาวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสไฟสลับ (AC) และกระแสไฟตรง (DC) หม้อแปลงไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส	500
3.4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่สามารถเดินและติดตั้งท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้ง และต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ	300
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 1 และสามารถติดตั้ง ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 1 เฟส และ 3 เฟส	400
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับ 2 และสามารถควบคุม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดและแบบที่กำหนด วินิจฉัยข้อข้องของอุปกรณ์ ซ่อมและปรุงแต่งอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ วินิจฉัยหาสาเหตุและตรวจสอบข้อขัดข้องทางระบบ	500

ไฟฟ้า ระบบควบคุมทั้งชนิดธรรมดา และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน เครื่องปรับอากาศ	
3.5 ข่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)	
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่สามารถประกอบ และติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจร เรียงกระแสแบบเครื่องคลื่น เต็มคลื่น และบริดจ์ สามารถประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์สายอากาศของเครื่อง โทรทัศน์ สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัด ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์หา ข้อบกพร่องและทำการซ่อมเครื่องรับ โทรทัศน์ขั้นพื้นฐานได้	300
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ระดับ 1 และสามารถประกอบ และ ติดตั้งสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ แผงสายอากาศ สายนำสัญญาณ สามารถปรับแต่งสัดส่วนของภาพทาง ความกว้างและความสูง ปรับแต่งเพียว ริตี้และคอนเวอร์เจน ปรับแต่งเกรย์สเกล ปรับแต่งชาวดีไอเอฟ สามารถใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม ที่วี แพทเทิล) เจนเนอร์เรเตอร์ เอชวีมีเตอร์ ออส- และสามารถค้นหาสาเหตุ (ซีโลสโคป และทำการซ่อมโทรทัศน์สี	400

7. เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ ตาม พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และเรื่อง ขอทบทวนการให้ สิทธิชำระเงินสงเคราะห์ (Cess) ในอัตราเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวนการกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และเรื่อง ขอบทบทวนการให้สิทธิชำระเงินสงเคราะห์ (Cess) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 โดยให้ยึดหลักการ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

กรณีกำหนดให้ผู้ส่งออกยางนอกราชอาณาจักรที่ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปต่างประเทศก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2553 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยมีกำหนดส่งมอบสินค้าจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ให้ยื่นหลักฐานที่เชื่อถือได้ต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางอนุมัติก่อน เมื่อผู้ส่งออกยางใดได้รับอนุมัติแล้วจึงจะชำระเงินสงเคราะห์ในอัตราเดิมนั้น ให้ระบุให้ชัดเจนว่า หลักฐานที่เชื่อถือได้มีความหมายและขอบเขตเพียงใด โดยให้รวมถึงการมียางในสต็อกอยู่แล้ว เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้การช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้ดำเนินการจัดซื้อและส่งออกไปต่างประเทศอย่างถูกต้องและได้รับความเสียหายแล้วในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ผู้ส่งออกยางที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เพิ่มเติมผู้ส่งออกยางที่มียางในสต็อกแต่ยังไม่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่ได้มีการส่งออกยางไปนอกราชอาณาจักรจริง โดยเป็นไปตามหลักการ ในข้อ 1

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหลักการดังกล่าวข้างต้นไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 ให้ถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน เป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

8. เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงการนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่ การขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และการขอขยายกำลังการผลิต

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

ให้บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด นำกำลังการผลิต 31,772 ตันอ้อยต่อวัน ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ไปตั้งใหม่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หรือ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ให้บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด นำกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั้งใหม่ที่ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และขยายกำลังการผลิตเป็น 20,000 ตันอ้อยต่อวัน

ให้บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง จากที่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั้งใหม่ที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และขยายกำลังการผลิตเป็น 25,000 ตันอ้อยต่อวัน เปลี่ยนไปตั้งใหม่ที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีกำลังการผลิต 25,000 ตันอ้อยต่อวัน ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ให้บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ขยายกำลังการผลิต จาก 20,117 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 27,000 ตันอ้อย ต่อวัน

9. เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามมติคณะกรรมการแรงงาน (.ส.ก.ธ) รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งที่(.ครส)3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554

เห็นชอบให้ ดำเนินการตามแนวทางการปรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรโดย .ส.ก. เครื่องครัด เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อมิให้กระทบต่อในระยะยาว รวม .ส.ก.ฐานะการเงินของ ธทั้งต้องมีการประเมินวัดผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานทั้งองค์กร และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบความคืบหน้าของการดำเนินการด้วย บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน ธมีดังนี้ .ส.ก.

หน่วย : บาท

	ระดับ	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
14	รองผู้จัดการ	110,000	220,000
13.5	ผู้ช่วยผู้จัดการ	76,000	176,000
13	ผู้อำนวยการฝ่าย	60,600	140,000

12.5	รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก /	54,000	133,000
12	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนัก ผู้อำนวยการ / กอง	47,200	124,000
11	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	41,220	112,500
10	ผู้จัดการสาขา / ผู้บริหารทีม	36,000	101,000
9	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	29,870	92,500
8	หัวหน้าหน่วยหัวหน้า/ การเงิน	25,550	85,500
7	พนักงาน 7	16,000	78,500
6	พนักงาน 6	14,000	63,000
5	พนักงาน 5	12,500	56,500
4	พนักงาน 4	11,000	50,000
3	พนักงาน 3	9,000	39,000
2	พนักงาน 2	8,600	35,500
บ 3	พนักงานบริการ 3	8,000	32,200
บ 2	พนักงานบริการ 2	7,600	30,500
บ 1	พนักงานบริการ 1	7,500	28,800

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินเดือน ให้ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละของค่ากลาง (Mid Point) ที่เท่ากันทุกระดับตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ เพื่อให้พนักงานในระดับเดียวกันได้รับการปรับเงินเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยกำหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนพนักงาน และหากปรับเพิ่มเงินเดือนแล้ว มีพนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับตามโครงสร้างใหม่ ให้ปรับเข้าสู่อัตราขั้นต่ำของโครงสร้างใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

สังคม

10. เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบ เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ดังนี้

- 1) โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact assessment)
 - 1.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป
 - 1.2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำมีอ่างเก็บน้ำ และประเภทฝายน้ำล้นไม่มีอ่างเก็บน้ำ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป
 - 1.3) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในข่ายต้องเสนอรายงานตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ให้เสนอรวมไปกับรายงานของโรงไฟฟ้านั้น
 - 1.4) โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 - 1.5) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจำพวกที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

- 2) โครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (initial environmental examination)
 - 2.1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 50 ไร่แต่ไม่ถึง 500 ไร่
 - 2.2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำมีอ่างเก็บน้ำ และประเภทฝายน้ำล้นไม่มี อ่างเก็บน้ำ ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์
 - 2.3) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดันไฟฟ้าเฉพาะกรณีที่มีการขยายพื้นที่รัศมีความปลอดภัยของแนวสายส่ง (right of way) ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
 - 2.4) โครงการก่อสร้างหรือขยายถนน และโครงการก่อสร้างคันทางใหม่เพิ่มจากคันทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
 - 2.5) โครงการก่อสร้างท่อลำเลียงต่างๆ หรือระบบชลประทานที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 5 กิโลเมตรขึ้นไป
 - 2.6) โครงการสำรวจแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 - 2.7) โครงการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขุดต่ออายุประทานบัตร
 - 2.8) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจำพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- 3) โครงการที่ต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (environmental checklist) พร้อมมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการทุกชนิดที่ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น ให้จัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 4) กลไกในการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ดังนี้
 - 4.1) โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 4.2) โครงการที่ต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.3) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้นำแนวทางการจัดทำรายงานตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเสนอต่อสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

11. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้

อนุมัติให้ กษ โดยกรมชลประทานเริ่มดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการ ระยะเวลา 6 ปี .ศ.ปีงบประมาณ พ)2555 - 2560) ใช้กรอบวงเงินทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยกรมชลประทานจะดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการ ด้านการจัดหาที่ดินและก่อสร้างส่วนประกอบอื่นในปีงบประมาณ พ .ศ.2554

ผ่อนผันให้ กษ โดยกรมชลประทานสามารถใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ .1 ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการได้

อนุมัติให้กรมชลประทาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประมาณ)ส่งปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการ (. ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

มอบหมายให้ ส่งปรับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน . โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

12. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะและซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง *รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น* ภายในวงเงิน 66,400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยให้กรมศิลปากรขอ ความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานประมาณ ตามความเห็นของสำนักงานประมาณต่อไป

13. เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งในเขตเมือง เขตชนบท และท้องถิ่นห่างไกล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สาระสำคัญของโครงสร้างกลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ มีดังนี้

โครงสร้าง กลไกการจัดการ และการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินส่วนกลางหรือระดับชาติ มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (.กพจ) สาธารณสุขเป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ .ศ.2551 โดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้บริหาร .เป็นสำนักงานเลขานุการ มีเลขาธิการ สพจ (.สพจ)

โครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินส่วนภูมิภาคหรือระดับจังหวัด มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใต้ กพฉ ตามมาตรา .12 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ .ศ.2551 มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัด ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก กพฉโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและนายแพทย์ . สาธารณสุขจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

โครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการปกครองพิเศษจึงกำหนดโครงสร้าง กลไกการจัดการฯ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบโดยมีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการภายใต้ กพฉ ตามมาตรา .12 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ .ศ.2551 มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก กพฉโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

โครงสร้าง กลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินส่วนท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้ผู้ช่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

14. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

รับทราบผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เมื่อวันที่ (.กพ)16 กุมภาพันธ์ 2554 ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการตามที่ กวพ มีมติเพื่ ่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับกับส่วนราชการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 มกราคม 2554 กวพ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม -2553 และมีมติ ดังนี้

- 1.1 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้
 - 1.1.1 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - 1.1.2 เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
 - 1.1.3 ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน 45 วัน โดยมีต้องใช้ดุลยพินิจ
 - 1.1.4 ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง ต้องเป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีผลบังคับใช้กับสัญญา ดังนี้

- 1) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการก่อนวันที่ 7 เมษายน 2553 และ ณ วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วในช่วงวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 45 วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 45 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้ เท่ากับอายุสัญญาเดิม
 - 2) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 45 วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 45 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม
- 1.1.5 ผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว
- 1.1.6 กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
- 1.1.7 กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลด ค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี
- 1.1.8 ในกรณีที่หน่วยงานในเขตจังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับด้วยเหตุดังกล่าว โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่น หรือ
ข้อบังคับอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณา ดังนี้

กรณีที่ 1 กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีระยะเวลาตามสัญญา
มากกว่าหรือเท่ากับ 45 วัน หากหน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่น หรือข้อบังคับอื่นของ
หน่วยงานนั้น ๆ ไปแล้ว โดยหน่วยงานได้พิจารณาขยายเวลา
งวดหรือลดค่าปรับให้ไม่ถึง จำนวน 45 วัน ก็ให้เพิ่มระยะเวลา
โดยขยายระยะเวลา งวดหรือลดค่าปรับออกไปให้ครบ จำนวน
45 วัน แต่หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งวดหรือ
ลดค่าปรับให้มากกว่า 45 วัน ก็ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานได้
ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบอื่น หรือข้อบังคับอื่นของ
หน่วยงานนั้น ๆ ต่อไปได้

กรณีที่ 2 กรณีสัญญาที่มีระยะเวลาตามสัญญาน้อยกว่า 45 วัน
หากหน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือระเบียบอื่น หรือข้อบังคับอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ
ไปแล้ว โดยหน่วยงานได้พิจารณาขยายเวลา งวด หรือลด
ค่าปรับให้น้อยกว่าระยะเวลาตามสัญญาเดิม ก็ให้เพิ่ม
ระยะเวลา โดยขยายระยะเวลา งวดหรือลดค่าปรับออกไปให้
ครบเท่ากับอายุสัญญาเดิมแต่หากหน่วยงานได้พิจารณา
ขยายระยะเวลา งวดหรือลดค่าปรับให้มากกว่าระยะเวลาของ
อายุสัญญาเดิมก็ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานได้ใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาให้ตามเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมหรือระเบียบอื่น หรือข้อบังคับอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ
ต่อไปได้

1.1.9 ให้ กวพ .ศ.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

15. เรื่อง การปรับภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการขอปรับและจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตามโครงสร้างใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาต่อไป

16. เรื่อง การจูงใจให้ประชาชนเข้าเป็นผู้ประกันตน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานกองทุนประกันสังคม จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินไม่เกิน 469,200,000 บาท โดยให้สำนักงานกองทุนประกันสังคมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและให้เสนอขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

17. เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาดภัย และคลื่นเขาะชายฝั่ง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับทราบตามที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เสนอ ดังนี้

อนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ซึ่งอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 935,364,032 บาท เก้าร้อยสามสิบล้านสามร้อยสามสิบบาทถ้วน โดยให้ใช้งบประมาณดังกล่าวจากเงินงบ (แผนหกหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน .ศ.กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ2554

อนุมัติการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ ครึ่งเรือนละ 5,000 บาท ให้ครอบคลุมถึงผู้ประสบคลื่นแรงเกิดคลื่นเขาะชายฝั่ง ทั้งนี้ โดยไม่เพิ่มกรอบจำนวนครึ่งเรือน และกรอบวงเงินงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554

อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขขบรจแผนการจัดสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น ขนาด 144 เตียง ของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 94,518,500 บาท

ไว้ในคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2555 จำนวน 18,900,000 บาท และผูกพันข้ามปีงบประมาณ

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น พ .ศ.2554 เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ดินโคลนถล่ม คลื่นลมแรงเกิดคลื่นเขาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ ให้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ จำนวน 7 หน่วยงาน รวมกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,196.1833 ล้านบาท

รับทราบผลดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ คชอ.

18. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ตามที่กระทรวง แรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้

มาตรการการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ใน ประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ใน ประเทศไทยซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงาน รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี โดยใช้มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ .ศ.2522 ผ่อนผันให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และใช้มาตรา 5 และมาตรา 8/2 แห่งพระราชบัญญัติการจดทะเบียนราษฎร พ .ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ .ศ.2551 จัดทำทะเบียนประวัติราษฎรคนต่างด้าว รวมทั้งใช้มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ .ศ.2551 อนุญาตให้ทำงานชั่วคราว ในระหว่างการรอการส่งกลับ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา กำหนดรายละเอียดก่อนเริ่มดำเนินการ

มาตรการป้องกันสกัดกั้น และการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว หลบหนี เข้าเมืองเน้นดำเนินการในการสกัดกั้นและป้องกันการเข้ามาใหม่อย่าง เด็ดขาด จริงจังและต่อเนื่องทั้งก่อนการจดทะเบียน ระหว่างการจดทะเบียน และ หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนและเน้นการปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีตาม กฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจังทั้งนายจ้าง ผู้ให้ที่พักพิง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และแรงงาน ต่างด้าวที่ไม่มาเข้าระบบ รวมทั้งเน้นการดำเนินการมิให้มีการลักลอบกลับเข้ามา ใหม่อีกหากพบว่าแรงงานต่างด้าวลักลอบกลับเข้ามาซ้ำอีกต้องถูกดำเนินคดีและ ลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพร้อมจะทำบัญชีรายชื่อห้ามมิให้เข้า ประเทศ

มาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าวรายใหม่อย่างถูกกฎหมายดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โดยเร่งรัดดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายจากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชาให้สามารถตอบสนองความต้องการของนายจ้างผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที

มาตรการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร (.กบร) .ศ.แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ2544 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่)2) พ .ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่)3) พ .ศ.2553 ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทั้งระบบรวมทั้งปรับโครงสร้าง กบรให้มี . คณะอนุกรรมการทั้งในส่วนกลาง และในระดับจังหวัด

มาตรการยกระดับหน่วยงานเลขานุการ กบรเพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการ . แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งระบบโดยการยกระดับสถานะสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด โดยให้กระทรวงแรงงาน และสำนักงาน ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว .ร.พ. ต่อไป

19. เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 2 ความเป็นธรรม ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 2 เกี่ยวกับ เรื่อง ความเป็นธรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

สช. รายงานว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 2 เกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- 1.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างเหลื่อมล้ำของสิทธิประโยชน์ และกลไกการจ่ายค่าบริการในการดูแลสุขภาพคนพิการของหลักประกันสุขภาพต่างๆ ที่ทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามความจำเป็น โดยให้จัดทำ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวง

สาธารณสุข พัฒนาระบบการคลังเพื่อการดูแลสุขภาพคนพิการให้มีความเสมอภาค โดยมีแนวคิดและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกัน ซึ่งมีข้อเสนอเบื้องต้นดังนี้

- 1.1.1 ร่วมกันพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ บริการ รายการอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน และให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมบริการสุขภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่างเพียงพอและครอบคลุม
 - 1.1.2 ออกหรือปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเป็นหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสำหรับคนพิการ
 - 1.1.3 พัฒนาให้เกิดการจัดตั้งกองทุนดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ เช่น ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากกองทุนสุขภาพระดับ ตำบล โดยขอให้มีตัวแทนคนพิการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม
- 1.2 ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้
 - 1.2.1 บูรณาการประเด็นการพัฒนาสุขภาพคนพิการ เข้ากับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ให้บรรจุในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วน โดยมีหลักการสำคัญดังนี้
 - (1) มุ่งเน้นความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย ด้านบริการสุขภาพของคนพิการ ทั้งระหว่างประเภทความพิการ พื้นที่อยู่อาศัย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสิทธิประกันสุขภาพ ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือพาหนะในการเดินทางปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้คนพิการทุกประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง จัดบริการผู้ดูแลผู้ช่วยคนพิการ อาสาสมัครพาเข้า/รับบริการ ล่ามภาษามือ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

รวมทั้งการมีช่องทางด่วนสำหรับการเข้ารับบริการ จัดหน่วยบริการ
เชิงรุกลงพื้นที่ เป็นต้น

- (2) มุ่งตอบสนองปัญหาความจำเป็นด้านสุขภาพเฉพาะที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม ตามแต่ละประเภทความพิการ โดยจัดให้มีบริการที่
เพียงพอ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ทั้งการตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับความพิการและการตรวจ
สุขภาพทั่วไป การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นและ
เหมาะสม รวมทั้งการส่งต่อเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตามแต่กรณี
- (3) เชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการระหว่างหน่วยงานหลัก โดยมีสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก
- (4) เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการลงทุนและดำเนินการพัฒนา
สุขภาพคนพิการระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ ตามแผนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

1.2.3 สนับสนุนให้กลไกวิชาการและเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ ศึกษา
สาเหตุความพิการและร่วมกันกำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิคนพิการของหน่วยปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
และความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ

1.3 ให้สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและ
สถาบันการศึกษา ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มากขึ้น

1.4 ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในทุกสังกัด เร่งผลิตและ
กระจายกำลังคนให้เหมาะสม

1.5 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับ กระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามและ ประเมินผล อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.6 ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคน พิการ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสานหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยสุขภาพคนพิการ ขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สู่การปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการ สร้างและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง

1.7 ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 9

20. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้

อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ระยะเวลา 18 ปี .ศ.ปีงบประมาณ พ)2537 - 2554) เป็นระยะเวลา 19 ปี .ศ.ปีงบประมาณ พ)2537 - 2555) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากเดิมระยะเวลา 9 ปี .ศ.ปีงบประมาณ พ)2546-2554) เป็น ระยะเวลา 10 ปี .ศ.ปีงบประมาณ พ)2546-2555) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ของโครงการ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนัก งบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ต่างประเทศ

21. เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2012-2016

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2012-2016 (United Nations Partnership Framework: UNPAF 2012-2016) และเห็นชอบให้ปลดกระทรวงการต่างประเทศลงนามร่าง UNPAF 2012-2016 ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่าง UNPAF 2012-2016 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนมีการลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

การศึกษา

22. เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีการจัดการโรงแรม และพาณิชย์นาวี โดยให้กระจายไป ทุกภาคของประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันของสถาบันการอาชีวศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ที่อยู่ในลักษณะของกลุ่มสถาบัน เดียวกัน ทั้งด้านสถานศึกษา ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้าน งบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนและสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันได้ โดยให้รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประกอบการจัดทำแผนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การ จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งผลการดำเนินการให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการการร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

23. เรื่อง ข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี 2554

คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอของสภานักเรียน ประจำปี 2554 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การ สนับสนุนตามความเหมาะสมและจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สภานักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสภานักเรียนจากทุกจังหวัด รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(นักเรียนพิการ) นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พร้อมครูที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานโครงการ สภานักเรียน จำนวน 250 คน เข้าคารวะและนำเสนอผลการประชุมสภานักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ดิگสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ในปี 2554 สภานักเรียนได้เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข 5ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรงเรียนให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในปัจจุบัน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องในวัยเรียน นักเรียนออกจากสถานศึกษากลางคัน การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

โรงเรียนควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาทุกช่วงชั้นตามพัฒนาการของนักเรียน

ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา

ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีเวลาให้บุตรหลานในปกครอง ร่วมสนทนา แนะนำ ในเรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการดูแลนักเรียน

รัฐบาลควรให้ความสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะได้ลดปัญหาดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 เรื่องปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ปัจจุบันสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ เผยแพร่ภาพการใช้ความรุนแรง การล้วงละเมิดทางเพศของเด็ก สตรี และการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น ปัญหาดังกล่าวหลายหน่วยงานพยายามเข้ามาช่วยแก้ปัญหา แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

สภานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

ให้สภานักเรียนมีบทบาทในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สภานักเรียนสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมดูแล และร่วมแก้ไขปัญหาร่วม

รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการแก้ปัญหา

ภาครัฐและเอกชน เข้ามาทำงานร่วมกับสภานักเรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ

ประเด็นที่ 3 เรื่องความเสื่อมโทรมของสถาบันครอบครัว ผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านและให้ลูกอยู่บ้านลำพัง ทำให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น ขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ และหันไปพึ่งสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ วีดิโอเถื่อน โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ตามเคเบิลทีวี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ และ เด็กนิยมเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย และใกล้สถานศึกษา

สถานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

สถานักเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายของแต่ละโรงเรียน ร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยให้หน่วยงานทางภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกหน่วยให้บริการตามชุมชนให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สถานักเรียน ร่วมกับสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง

รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดทางด้านสื่ออย่างเด็ดขาด

รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชนโดยไม่ได้เลือกเฉพาะช่องใดช่องหนึ่ง

ประเด็นที่ 4 เรื่องความสมานฉันท์ ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร เป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม มีความรักความสามัคคี แต่ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิด

สถานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะ โดยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสมานฉันท์ในทุกพื้นที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของเด็ก โดยสถานักเรียนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจะได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม

ประเด็นที่ 5 เรื่องการขาดบุคลากรด้านคณิตศาสตร์สำหรับคนพิการ ทำให้นักเรียนพิการไม่เข้าใจสื่อการสอนการเรียน

สถานักเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้

รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับคนพิการ

รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้พิการ ให้มากขึ้น และเพียงพอ

รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้โอกาสนักเรียนพิการ ได้เข้าเรียนร่วมในทุกระดับชั้น

ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอของสถานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน การแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวไม่พร้อมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอของสถานักเรียนในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกันการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตาม ข้อเสนอของสถานักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น ควบคุมดูแลการเปิดสถานเริงรมย์ใกล้กับสถานศึกษา การจับกลุ่มมั่วสุมของเด็กในวัยเรียน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เข้าไปในสถานศึกษาและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการกองทัพบกขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอของสถานักเรียน ในการสร้างความสามานฉันทให้เกิดขึ้นในทุกท้องถิ่น ภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งจากความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้กิจกรรม และวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ โดยฝึกการเรียนรู้อ่านกิจกรรมค่ายของสถานักเรียน ภายใต้การสนับสนุนของกองบัญชาการกองทัพบกในทุกๆ ด้าน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสถานักเรียน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม สร้างความสามัคคีความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทชมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน (ในการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขอความร่วมมือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะสถานักเรียน ในการหาพื้นที่สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยไม่เลือกเฉพาะสถานีใดสถานีหนึ่ง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอสถานักเรียน ที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่มีกฎหมาย เช่น เรื่องสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุที่ไม่เหมาะสม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนพิการ และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

แต่งตั้ง

24. เรื่อง แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไชปรีสประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐไชปรีสเสนอแต่งตั้ง นายปณิธิ วสุรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไชปรีสประจำประเทศไทย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอัยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

4. แต่งตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ราย (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 ราย แทนกรรมการชุดเดิมซึ่งต้องออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จำนวน 3 รายดังนี้

นายบุญส่ง เกิดกลาง สาขาพลังงานด้านกิจการไฟฟ้า

นายพิสิษฐ์ สุนทรรัตน์ สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงานในสาขารัฐศาสตร์ การปกครอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายสรร วิเศษพงษ์ สาขาการเงินการบัญชี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

5. แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการจัดหางานและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานที่ อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

กำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในแต่ละภาคการผลิตเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ประสานนโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี

มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่ได้เห็นสมควร

6. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 22 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 1. นายเข้มชัย ชุตินวงศ์ 2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 3. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 4. นายอำพน กิตติอำพน 5. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 6. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 7. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี 8. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ 9. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 10. นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ 11. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีไข้ข้าราชการ 1. นายกอบปร กฤตยาภิรณ 2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 3. นายอาษาว์ เตาลานนท์ 4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 5. นายโชสิต ปันเปี่ยมรัชฎ์ 6. นายดอน ปรมัตถวินัย 7. นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผล 8. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 9. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 10. นายวิษณุ เครืองาม 11. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

7. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายสุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

8. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ดังนี้ 1. นายสุรช ล้ำซ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายเพชร โอสธานุเคราะห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

9. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดังนี้ 1. พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ ประธานกรรมการ 2. นายอนุรักษ์ อินทรภูวศักดิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3. พลตำรวจตรี ชรรค์ชัย อนันตสมบุญรณ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 4. นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ (ผู้แทนสมาคมการประชุมนานาชาติ (ไทย)) 5. นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ (ผู้แทนสมาคมแสดงสินค้า (ไทย)) 6. นายสุรพงษ์ เตชะหรรวิจิตร กรรมการ (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
